

ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวโดยสังเขปของชีวิต ชะฮีด อายะตุลลอฮ์ อาลี กุดดูซี. อัยการใหญ่แห่งศาลปฏิวัติอิสลาม, ซึ่งได้นำมาจากการสัมภาษณ์ท่าน ฮุจญะตุลอิสลาม นัยญะอูรี ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านได้ให้การสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เตหะราน ไซม์ เนื่องในโอกาสการรำลึกถึง ชะฮีด ผู้นี้ในรอบปีที่สาม นั่นคือท่าน อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี



# อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี

## ชะฮีด ตามแนว ทางของอัลลอฮ์, ศาสนา และ ประเทศชาติ

**อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี** เกิดในเมือง นาสาร์วานด์, จังหวัด ฮามิดาน ในปี ค.ศ. 1932 บิดาของเขาเป็นลูกศิษย์ของอดีต อายะตุลลอฮ์ คอโรซานี ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงขบวนการรัฐธรรมนูญปี 1906 เป็นต้นมา ท่าน อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี ได้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาในเมือง นาสาร์วานด์ ซึ่งในช่วงนั้นประเทศอิหร่านถูกครอบครองอยู่โดยกำลังฝ่ายพันธมิตร ในปี 1941 เขาได้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนศาสนา พัยซีเยฮ์ ที่เมือง กุม ก่อนหน้าที่จะเกิดการลุกฮือขานานใหญ่ของประชาชนในวันที่ 15 คอร์ดาด ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 1963 นั้น เขาได้จบการศึกษาในโรงเรียน พัยซีเยฮ์ และได้รับตำแหน่ง อัจญ์ดิฮาด (นักนิติศาสตร์

อิสลาม) เขาเป็นนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รักของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ คือท่าน อัลลามะฮ์ ตะบะตะบาวี, อายะตุลลอฮ์ อาลี กุดดูซี ผู้นี้ นับเป็นผู้รู้ทางศาสนาคนหนึ่งแห่งโรงเรียน พัยซีเยฮ์ ที่ กุม และเป็นลูกศิษย์ของ อิมาม โคมัยนี ด้วย ในขณะที่เดียวกันก็เป็นผู้นำคนหนึ่งในทางศาสนาที่ได้รับการไว้วางใจในสุนัยศาสนาดังกล่าวนั้น บุตรชายคนโตของเขาได้รับ ชะฮีด ในสมรภูมิแห่งฮุวัยเซฮ์ ทางตอนใต้ของประเทศ

ในบรรดาคุณลักษณะที่ดึงดูดใจของ อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี ผู้นี้ก็คือ ความมีคุณธรรม, ความบริสุทธิ์ใจของเขา และความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการทำงานทุก ๆ อย่าง

เขารังเกียจยศฐาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงที่ทุก ๆ คนรู้จักดี ชะฮีด กุดดูซี มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอื่น ๆ ที่ดีงาม โดยเฉพาะคุณธรรมในการเป็นนักศึกษาค้นคว้าที่ทำให้เขาได้รับการนับถือจากบรรดานักศึกษาทางศาสนาว่าอยู่ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง ซึ่งลูกศิษย์เหล่านั้นนิยมรักใคร่เขาเป็นพิเศษในด้านความมีจิตใจเมตตาปรานี และเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในระเบียบแบบแผนอยู่ตลอดเวลา และช่วยชี้แนะสั่งสอนให้บรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยต่าง ๆ อีกด้วย

**อายะตุลลอฮ์ กุดดูซี** เป็นผู้ซึ่งหมั่นเพียรในการนมาซในยามกลางคืน (เศาะ-

ลาตุลลีย์) และเขาได้เคยกล่าวอยู่เสมอว่า “สำหรับนักเรียนศาสนาที่ตื่นขึ้นในยามกลางดึกแต่ไม่มาชในต่อนกลางดึกนั้นนับว่าเป็นผู้หนึ่งในหมู่คนชั่วร้าย”

**ปะฮีด กุดคูชี** ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงที่จะจัดระเบียบขึ้นในศูนย์ศาสนาที่มีอง กุม เขาพยายามที่จะจัดระเบียบในทุกแห่งทุกมุมไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวของเขาเองหรือในด้านการบริหารในกิจการต่าง ๆ ของประเทศชาติ เขาเชื่อว่า “สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้หนักหน่วงโอกาสและพวกเสรีนิยมเข้าครอบครองเหนือพวกเราได้นั้นก็อยู่ที่ความอ่อนแอของเราเองในด้านระเบียบวินัยและการจัดการในองค์กรต่าง ๆ”

เขาไม่เคยปล่อยให้คำสั่งสอนของอิสลามเป็นไปโดยไม่มีเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ และด้วยเหตุนี้เอง เขาจึงต้องได้รับอุปสรรคต่าง ๆ เช่น การดูถูกดูแคลนและถูกหมายปองทำร้าย เขาเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า “มันเป็นการดีกว่าที่จะไม่ตกลงไปในกับดักของความใคร่ด้านอารมณ์ ซึ่งดีกว่าที่จะต้องสูญเสียชื่อเสียงของบุคคลนั้นไป”

ในด้านวิชาความรู้ **อายะตุลลอฮ กุดคูชี** นับว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ดีเด่นของท่าน **อายะตุลลอฮ บรูญเฮอร์ดี และอิมาม โคมัยนี** เขาได้อุทิศตนทำงานรับใช้ในด้านนี้ อย่างมีคุณค่าควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น เขาได้ใช้ความพยายามในการรวบรวมตำราเล่มหนึ่ง คือเรื่อง “หลักการแห่งปรัชญา และวิทยาว่าด้วยการวิจัยเกี่ยวกับลัทธิสัจนิยม” ซึ่งนับเป็นผลงานเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงของท่าน **อัลลามะฮ์ ตะบาตะบาอี** ซึ่งเป็นนักอรรถาธิบายกัมภีร์ อัล-กุรอาน และเป็นนักปรัชญาอิสลามผู้มีชื่อเสียงแห่งยุคสมัยท่านหนึ่ง

**หลังจากการปฏิวัติแล้ว ชะฮีด กุดคูชี ก็ได้รับงานที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าอัยการของศาลปฏิวัติอิสลาม เขาได้ทำการชำระสะสางสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นการขัดขวางแนวทางการปฏิวัติออกไปอย่างเด็ดขาดในศาลปฏิวัติทั้งหลาย**

จากการเริ่มต้นของขบวนการของอิมาม โคมัยนี ในเมือง กุม นั้น **อายะตุลลอฮ กุดคูชี** ได้รับใช้เคียงข้างท่านอิมามอยู่เสมอ และเป็นคนหนึ่งที่ได้แสดงบทบาทอันมีประสิทธิภาพในขบวนการอิสลาม จากผลของการดิ้นรนต่อสู้ทางการเมืองของเขาทำให้เขาถูกตำรวจลับ ซาวัค ของ ชาร์ห์ จับกุม และได้ถูกทรมานอย่างรุนแรง เมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยออกจากคุกของพวกเขา ซาวัค เขาได้ประกาศว่า “แม้ว่าพวกนั้นจะบีบบังคับและสร้างความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ นานา แล้วก็ตาม พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงแม่เพียงประโยชน์เดียวออกไปจากข้าพเจ้าได้ที่จะไปเป็นประโยชน์กับพวกเขา”

**หลังจากการปฏิวัติแล้ว ชะฮีด กุดคูชี ก็ได้รับงานที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าอัยการของศาลปฏิวัติอิสลาม เขาได้ทำการชำระสะสางสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นการขัดขวางแนวทางการปฏิวัติออกไปอย่างเด็ดขาดในศาลปฏิวัติทั้งหลาย**

**อายะตุลลอฮ กุดคูชี** ได้ยื่นหยัด ท้าทานอย่างแข็งขันในการบิดเบือนและความเบี่ยงเบนใด ๆ จากหนทางที่ถูกต้องที่ขงธรรมของหลักการคำสั่งสอนและหลักการกฎหมายอิสลาม เขาเป็นคนที่ขมวดในการก่อตั้งกับกลุ่มที่แอนตี้การปฏิวัติอิสลาม เช่น กลุ่ม เอ็ม.เค.ไอ. (องค์กรมุญาฮิดีน กัลล์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามพวก มุนาฟีกีน หรือพวก สับปลับ) ซึ่งกลุ่มนี้ได้ใช้ความพยายามทั้งหมดไปก็เพื่อให้ได้รับมาซึ่งอำนาจที่พวกตนพอใจ อันเป็นการทำงานเพื่อสนองกิเลสตัณหาและความมั่งคั่งใหญ่ใฝ่สูงของพวกเขาเองเท่านั้น

ในที่สุด เขาก็ได้รับ ชะฮีด ในที่ทำงานของเขาเอง อันเป็นผลจากการที่ มุนาฟีกีนคนหนึ่งในสำนักงานของเขาได้วางระเบิด เขาจึงได้ร่วมอยู่ในบรรดา ชะฮีด ผู้พลีตน แต่สิ่งหนึ่งจากการที่เขาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้อุทิศตนตามแนวทางอิสลามและเพื่อการปฏิวัติอิสลามต้องได้รับ ชะฮีด นั้น ทำให้ประชาชนชาวอิหร่านได้ถามตัวเองว่า ทำไมกลุ่ม มุนาฟีกีน เหล่านี้ซึ่งอ้างตนว่าเป็นมุสลิมนั้นจึงได้ก่ออาชญากรรมดังกล่าวขึ้น กลุ่มเหล่านั้นวางแผนฆ่าเขา. เขาผู้ซึ่งอภิมหาอำนาจชาตนาของโลกรู้หมายมันที่จะฆ่าเขา แต่กลุ่มอาชญากรเหล่านั้นจะต้องรู้ว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นจะไม่ถูกดึงให้ถอยหลังหรือหยุดยั้งในการต่อสู้กลุ่มผู้กดขี่เหล่านั้นแม้แต่น้อยเลย แม้จะต้องสูญเสียลูกบุตรอันเป็นที่รักแห่งชาติไป อย่างเช่น **อายะตุลลอฮ กุดคูชี** ก็ตาม เขาเป็นผู้อุทิศตนที่จะทำให้เป้าหมายของอิสลามและการปฏิวัติอิสลามเป็นจริงขึ้นมา **ขออัลลอฮ ได้โปรดปรานเขา**

